

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผลกระทบหลังอินเดียสั่งห้ามรับจ้างอัมบุนุให้คนต่างชาติ</p> <p>ทางการอินเดียได้ประกาศห้ามหญิงอินเดียรับจ้างอัมบุนุให้แก่คู่สมรสต่างชาติ ทั้งยังสั่งห้ามคลินิกบริการตั้งครรภ์แทน รับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ อินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยอมให้มีการอัมบุนุในเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้อินเดียจึงกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจอัมบุนุขนาดใหญ่ที่คู่สมรสต่างชาติผู้ต้องการมีบุตรนิยมใช้บริการ เนื่องจากสามารถหาแม่อัมบุนุได้ง่าย นอกจากนี้อินเดียยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีและมีราคาถูก ทางการอินเดียประเมินว่าธุรกิจนี้มีมูลค่าถึง 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแต่ละปีมีทารกที่เกิดจากการอัมบุนุราว 5,000 คน การที่รัฐบาลอินเดียประกาศห้ามการรับจ้างอัมบุนุให้ชาวต่างชาติ นั้น จะทำให้ลูกค้าของคลินิกบริการตั้งครรภ์แทนลดลงอย่างมาก แม้ทางการอินเดียจะเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นการหาประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบกลุ่มผู้หญิงด้อยโอกาส แต่ ดร.เนย์นา ปาเทล เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งในเมืองอานันท์ ยืนยันว่าแม่อัมบุนุได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยลูกค้าจะจ่ายค่าบริการราว 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม่อัมบุนุจะได้รับเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเงินที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่อัมบุนุตลอด 9 เดือนและเป็นค่าตรวจสุขภาพและค่าทำคลอด ปัจจุบัน อินเดียยังไม่มีกฎหมายอัมบุนุ แต่ร่างกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภา และยังไม่ชัดเจนว่าคู่สมรสชาวอินเดียจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอัมบุนุได้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆรัฐบาลได้ตัดสินใจแน่วแน่เรื่องการห้ามชาวต่างชาติใช้บริการ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สารพิษปนเปื้อนจากเขื่อนแตกในบราซิลไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้ว</p> <p>สารพิษปนเปื้อนจากเหตุเขื่อนกั้นน้ำของเหมืองถลุงเหล็ก 2 แห่งแตก เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้ว ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าจะกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สารพิษปนเปื้อนดังกล่าวไหลเป็นระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร โดยได้ไหลลงสู่มแม่น้ำริโอ โดซิ เป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีส้มและน้ำตาลขุ่น ก่อนที่จะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เขื่อนทั้ง 2 แห่ง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลแตกเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 11 ราย และสูญหาย 12 ราย โดยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้ว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำพบว่า โคลนที่ทะลักลงมาจากเขื่อน มีสารพิษหลายชนิดที่เกินมาตรฐานความปลอดภัยต่อการบริโภคปนเปื้อนอยู่ เช่น สารปรอท สารหนู โครเมียม และแมงกานีส</p> <p>นายอันเดรส รุซี ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาทางทะเล ที่เมืองซานตาครุซบอกว่า หากโคลนปนเปื้อนสารพิษออกไปสู่ทะเลเมื่อใด ก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตสัตว์น้ำ และที่สำคัญบริเวณปากแม่น้ำริโอ โดซินั้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของสัตว์น้ำหลายประเภท รวมถึง เต่ามะเฟือง โลมาและวาฬ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการลูกโซ่อาหารครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 3 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลอีกด้วย และคงต้องใช้เวลาเกิน 100 ปี กว่าที่พื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกจะฟื้นคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.จับมือเกษตรกร-เอฟเอไอพัฒนาระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์และเอฟเอไอ จัดทำโครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันที่กำกับดูแลความปลอดภัย ด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์" เพื่อสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากฟาร์ม การฆ่าและการขนส่ง จนถึงแหล่งจำหน่ายในท้องตลาดสู่ ผู้บริโภค โดยได้มีการศึกษาประเมินช่องว่าง และการทำงานที่ทับซ้อนระหว่างสองสถาบันหลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการ พัฒนาแก้ไขการทำงานใน 5 เรื่องสำคัญที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าในและระหว่างประเทศ ได้แก่ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ กฎหมายการขนส่งอาหารที่ถูกอนามัย การรับรองคุณภาพความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ที่ตรวจสอบทวนย้อนได้ ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค และการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยจะมีการดำเนินงานในสองจังหวัด นำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ และ สระบุรี ในปี 2559 นี้</p>	-	-
ประเทศ	<p>อย.หวังเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ</p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า "ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล (Thailand is the world class of Herbs)" ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี พ.ศ.2558 หรือต้นปี พ.ศ. 2559 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ การทำงานและเสริมสร้างศักยภาพ เป็นการแก้ไข้ปัญหาในปัจจุบันและ ลดอุปสรรคต่อข้อจำกัดต่างๆ หลายประการ ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมตรา/ สัญลักษณ์เครื่องหมายเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ อย. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ ในระดับมาตรฐานสากล สำหรับตลาดส่งออก</p>	-	-
ประเทศ	<p>ซีไทยยังเสี่ยงโรคไข้หวัดนก นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกรบุปี 58 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 และ เอช 7 เอ็น 9 จากจีน ฮีปต์อินโดนีเซียแคนาดา 355 ราย เสียชีวิต 57 ราย โดยไทยยังเสี่ยงต่อการระบาดแม้จะไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื่อตั้งแต่ปี49โดยเฉพาะจังหวัดแนวชายแดน เช่น สระแก้ว จันทบุรี</p>	พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.บางมูลนาก	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มความเสี่ยงเป็นไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ</p> <p>ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตันทวีเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสวภา ฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ อยากรักษาเตือนให้ผู้ป่วยสูงวัย ดูแลตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโรค ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ ซึ่งถือเป็นโรคติดต่อทางระบบ ทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก "โรคปอดอักเสบ" ถือเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มอาการ ติดเชื้อในปอด และมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดตามฤดูกาล จากรายงานปี พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในประเทศไทยกว่า 200,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800 คน และในช่วง 8 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2558 มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบแล้วกว่า 130,000 ราย และในจำนวนนั้นผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปีติดเชื้อแล้วมากกว่า 33 เปอร์เซ็นต์</p>	<p>จากข้อมูล MIS เดือน ต.ค.58 พบว่าโรค ไข้หวัดใหญ่ มีจำนวน ผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี อัตราป่วยสูงสุด สากเหล็ก :75.62 วัชร บารมี :63.47 สามง่าม :63.02 (อัตราป่วยต่อแสน ปชก.) พบในกลุ่ม อายุ 0-5 ปี</p>	<p>มอຍยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พหุติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและsocial network</p>
ประเทศ	<p>สัปดาห์ธรรมรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก สภากาชาดไทย จึงได้จัดงาน "เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก" เป็นประจำทุกปี ปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2558 โดย 1 ธันวาคมนี้ พระเจ้า วรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานรางวัลแก่องค์กร และบุคคลต่างๆ ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ "ตัม-วรารุช โพธิ์อิม" หลังได้รับเลือกจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลกปี 2558 ก็ได้้นำทีมศิลปินแกรมมี่ ร่วมกันรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก พร้อมร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รณรงค์ภายใต้สโลแกน "เอนดิง เอดส์ (Ending AIDS.)" ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์</p>	-	<p>มอຍยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยนพหุติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและ ภายนอก ผ่าน ช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network</p>
ประเทศ	<p>เป้า"ฮับอาเซียน"/ดึง4มหา'ลัยตั้งพัฒนามาตรฐาน-สร้างแบรนด์</p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากก.สาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์พัฒนาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย.จึงร่วมมือ ต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง ส่งเสริมส่งออกนាំรายได้เข้าประเทศ ผู้บริโภคปลอดภัย ทั้งนี้ มีการบูรณาการ ตั้งแต่สกัดสารสำคัญจากสมุนไพร ศึกษาฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง พัฒนาสูตร ทดสอบต่างๆ ตรวจวิเคราะห์วิธีสกัดสารสำคัญ ตั้งสูตรตำรับ ตัวอย่างผลิต เครื่องสำอางผสมสมุนไพร จากมะหาด มะรุ้ม มะขาม มะพร้าว ทับทิม โดยม.นเรศวร, พัฒนารีวิเคราะห์วิเคราะห์สมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่กวาวเครือขาว บัวบก กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ แดงกวา มะกรูด หม่อน ชาเขียว องุ่น (เมล็ด) เพื่อเป็นข้อมูลถ่ายทอดการตรวจสอบสู่หน่วยวิเคราะห์ในระดับท้องถิ่น ต่อไป โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมอนามัย-กรมการท่องเที่ยว-บ.โกลบเทค จำกัด รมรงค์ “เที่ยวสนุก สุขอนามัยดี” ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวรับวันสิ่งแวดล้อมโลก</p> <p>นายแพทย์วิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข่าวรณรงค์สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดรับวันสิ่งแวดล้อมโลก “เที่ยวสนุก สุขอนามัยดี” ว่ากรมอนามัย ส่งเสริมให้มีและใช้ห้องน้ำในทุกครัวเรือนตั้งแต่ปี 2503 เพื่อลดอัตราป่วยและตายของประชาชนจากโรคระบบทางเดินอาหารขยายไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขในสถานที่ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน HAS.. Happy Toilet คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2558 ในภาพรวมมีสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71 โดยเน้นในสถานที่เป้าหมายที่ประชาชนใช้บริการมากที่สุด 12 ประเภทได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมริมทาง และห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่เดินได้เอง โดยไม่ต้องใช้ Wheel Chair พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกสถานประกอบการให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย โดยเน้นให้มีการ ทำความสะอาดเป็นพิเศษในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ 1) ที่จับสายฉีดน้ำชำระ 2) ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ 3) ที่กด ชักโครกของส้วม 4) ที่กดโถปัสสาวะ 5) ราวจับ 6) กลอนประตูหรือลูกบิด 7) ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ และ8) พื้นห้องส้วม</p>	-	-
ประเทศ	<p>"WHO" หนุน ก.ม.ยาสูบฉบับใหม่ ห่วงบริษัทข้ามชาติแทรกแซง</p> <p>พญ.วีรา ลุยซ์ ดา คอสต้า เอ ซิลวา ประธานคณะเลขาธิการในกรอบอนุสัญญาว่าควบคุมยาสูบของ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของประเทศไทย เรื่องมาตรการควบคุมบุหรี่ โดยเฉพาะการขยายภาพคำเตือนเป็นร้อยละ 85% แต่ยังมีงานที่ต้องทำตามกรอบอนุสัญญาอีกมาก แต่เป็นห่วงเรื่องการแทรกแซงทางกฎหมาย จากธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะเยาวชนมากกว่าการค้าระหว่างประเทศ และเป็นห่วงสถานการณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประเทศไทยควรรักษาไว้ ทั้งนี้ในฐานะตัวแทนองค์การอนามัยโลก ขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ กฎหมายฉบับนี้ จะเพิ่มความเข้มแข็งและปกป้องประชาชนไทยจากพิษภัยของยาสูบ บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีกลยุทธ์ในการแทรกแซงและต่อต้านกฎหมายในประเทศต่างๆ มาตรการ คือ 1.หาทางให้การออกกฎหมายใหม่อ่อนลง 2.พยายามต่อต้านการออกกฎหมายใหม่ ด้วยการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ 3.พยายามทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้า และ 4.หาทางให้กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันอ่อนลง ซึ่งประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหาแทรกแซงทางกฎหมายเช่นกัน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คนไข้ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว ยืมออก สธ.ใส่อุปกรณ์พิเศษสำเร็จ</p> <p>นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า ข้อมูลของสถาบันโรคทรวงอก ในระยะ 5 ปี (ปี 2553-2557) มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับการ รักษา 1,024,148 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ 592,893 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยในที่ รักษาในสถาบันโรคทรวงอกมี 55,423 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยโรคหัวใจ 34,103 ราย และ ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ 4,390 ราย กรมการแพทย์ ได้จัดทำโครงการมหากุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย 1.โครงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออดิคผ่านทาง สายสวนหัวใจ (Trans catheter Aortic Valve Implantation: TAVI) 2.โครงการ รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ (MitraClip: MitraClip for the Treatment of Mitral regurgitation) ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ โดยทั้ง 2 โครงการดำเนินการในห้องไฮบริด โออาร์ (Hybrid OR) ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดที่ ทันสมัยใช้ในการทำสายสวนทางหลอดเลือด ร่วมกับการผ่าตัดทั่วไป เป็นห้องผ่าตัดที่ ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของ สธ.</p>		
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค และ กทม. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมเป็น" เครื่องข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเมืองหลวง" เสริม 100 ทีม SRRT พร้อมรับมือจัดการโรคไข้เลือดออก</p> <p>กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและ ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เป็น"เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน เมืองหลวง" สัน่กว่า"Metro DengueNet"(เมทโทร เดงเก็เนท) พื้นฟูติดอาวุธความรู้ การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมมือกันแจ้งข้อมูล สอบถามประวัติผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง โรค นำไปสู่การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ตรงพื้นที่และรวดเร็ว มากขึ้น พร้อมกับจัดเสริม 100 ทีม SRRT ให้จัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกได้ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีการระบาดใน ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา ป่วยทั้งปีในปี พ.ศ.2557 แต่อย่างน้อยกว่าอัตราป่วยในปี พ.ศ.2556 จากรายงานเฝ้า ระวังของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 111,826 ราย เสียชีวิต 108 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 4,262 ราย ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ มากถึง 1 ใน 4 และยังมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>สถานการณ์จังหวัด พิจิตรปี 2558 สัปดาห์ที่ 1-44 (วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.58)พบผู้ป่วย 712 ราย อัตราป่วย 130.40 ต่อ 100 คน ซึ่งผู้ป่วยสูง กว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลังในช่วงเวลา เดียวกันพบผู้ป่วย สูงสุด อ.ดงเจริญ (389.95) อ.วังทราย พูน (236.23) อ.บึง นาราง (208.79) (อัตราป่วยต่อแสน ประชากร)</p>	<p>ติดตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องคำสั่งทีม SRRT ระดับ คบสอ. และ คบสต.</p>
ประเทศ	<p>ภัยเงียบ! ที่มากับเทศกาลลอยกระทง ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ใกล้เข้าสู่ "เทศกาล ลอยกระทง" กันแล้ว โดยปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วันนี้เรารวบรวม "ภัยอันตราย" ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นช่วง เทศกาลลอยกระทง มาฝาก 1. ไม่จุดพลุ หรือ ดอกไม้ไฟ 2.เลิกปล่อยโคมลอย 3.ระวังอันตรายจากไฟดูด 4.ระวังอุบัติเหตุทางน้ำ 5. ระวังมีงาฉีพ 6อันตรายจากเหตุทะเลาะวิวาท 7. ลอยกระทงปลอดภัย ปลอดภัย</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โศกณเฒเป้ปี59ไข้เลือดออกต้องลดลง</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่ง อสม. ลงพื้นที่ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน เนาะวีซีลด - ป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้น้อยกว่าปี 2558 ซึ่งขณะนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่สถานการณ์ไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วง พบว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 4,802 คน เสียชีวิตแล้ว 4 ราย จึงกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลทั่วประเทศ และอาสาสมัครสาธารณสุข ออกสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมทั้งควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ ให้ติดตามการรักษาและดูแลผู้ป่วยในสถานบริการทุกระดับ โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออกเป็นที่ปรึกษา น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ส่งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 1,040,000 คน ออกณรงค์กับประชาชนทุกหลังคาเรือน ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี และเฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน</p>	<p>สถานการณ์จังหวัด</p> <p>พิจิตรปี 2558</p> <p>สัปดาห์ที่ 1-44</p> <p>(วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.58)พบผู้ป่วย 712 ราย อัตราป่วย 130.40 ต่อ ปชก.</p> <p>แสนคน ซึ่งผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median 5 ปี</p> <p>ย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วยสูงสุด อ.ดงเจริญ (389.95) อ.วังทรายพูน (236.23) อ.บึงนาราง (208.79)</p> <p>(อัตราป่วยต่อแสนประชากร)</p>	-
ประเทศ	<p>อดีตอธิบดีกรมอนามัยเผยตัดขาปอเพื่อช่วยชีวิต</p> <p>นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย ระบุ การตัดขาที่ติดเชื้อทิ้งเพื่อรักษาชีวิต นายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ของคณะแพทย์ที่ทำการรักษา ถือว่าทำถูกต้อง เนื่องจากปอมีอาการเลือดออกในร่างกาย และเกิดอาการช็อกบ่อยครั้ง จึงทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้น้อยลง ที่สำคัญปลายเท้าของปอไม่มีการไหลเวียนของเลือด ก็จะถูกสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อนี้จะก่อให้เกิดการเน่าเสียของอวัยวะในร่างกายนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรง ซึ่งหากไม่ทำการตัดอวัยวะส่วนที่ติดเชื้อออก จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบของร่างกายส่วนอื่น และอาจจะลามถึงชีวิต ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังการตัดอวัยวะที่ติดเชื้อออกแล้ว ร่างกายจะฟื้นฟูดีขึ้น</p>		
ประเทศ	<p>สธ.รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพัฒนา รพ.จ.ระนอง</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละอุ่น ที่สร้างทดแทนอาคารเดิม ที่เปิดให้บริการมานาน 36 ปี คับแคบจากจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ จัดทำระบบประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนน้ำร้อน 7 จังหวัด ขยายเวลาพำนักในไทย กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน พัฒนามาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ จัดทำแพ็คเกจสุขภาพ พัฒนาสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิ 10 ข้อ / ดร. สุภาพร เทพยสุวรรณ โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการทำลายสมาธิ วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะตัวทำลายสมาธินั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกปัจจุบัน 10 ข้อของตัวทำลายสมาธินั้นคือ 1. สื่อโลกสังคมออนไลน์ 2. ทอบอีมัลลลุ่มหลาย 3. เสียงโทรศัพท์มากมายนับไม่หวาดไม่ไหว 4. คุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน 5. งานที่แสนจะน่าเบื่อ 6. สมองมีความสับสนวุ่นวาย 7. ความเครียด 8. มีความวิตกกังวลมากเกินไป 9. ความทิว 10. ตกอยู่ในภาวะความเศร้าใจอย่างลึกซึ้ง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ปรับกลยุทธ์พัฒนาระบบบริการตรงตามปัญหา ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปี 2559 มุ่งเน้นให้เขตสุขภาพทั้ง 13 เขตเลือก 3 อันดับที่เป็นปัญหาสุขภาพเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาระบบและให้การรักษาเบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ เช่น มะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายคือ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดในบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการ และกำหนดให้ทุกเขตสุขภาพพัฒนาระบบบริการ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสำคัญ 12 สาขาทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ได้แก่ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาสุขภาพช่องปาก สาขาจักษุ สาขาสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>1 ธ.ค. นี้ เริ่มเสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด สคร. 12 สงขลา ชวนนำบุตรหลานรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ดร.นายแพทย์สุวิษ ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ทุกประเทศใช้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ก่อนสิ้นปี 2558 และกำหนดให้โรงงานผลิตวัคซีนเดิมชนิดกินรวม 3 สายพันธุ์ ในเดือนเมษายน 2559 เนื่องจากพบว่าวัคซีนโปลิโอชนิดกินรวม 3 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย สายพันธุ์เซบิน 1 2 และ 3 มีผลข้างเคียงใน 2 กรณีคือ ทำให้เด็กที่รับวัคซีนเป็นโรคโปลิโอ แต่ไม่แพร่ระบาดสู่ผู้อื่น และในอีกกรณีคือทำให้เกิดโรคโปลิโอและทำให้ตัวเชื้อกลายพันธุ์ถึง 90% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสายพันธุ์เซบิน 2 ซึ่งพบได้น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามแผนการขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องการกวาดล้างโปลิโอให้หมดสิ้นภายในปี 2563 ในส่วนของประเทศไทยนั้น จะนำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด มาใช้ในเด็กไทย 1 เข็มเมื่ออายุ 4 เดือนเสริมจากที่ได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดกินอยู่แล้ว 5 ครั้ง โดยจะเริ่มให้วัคซีนชนิดฉีดเสริมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ จากนั้นในเดือนเมษายน 2559 ไทยจะเปลี่ยนจากการใช้วัคซีนโปลิโอแบบใหม่เป็นการให้วัคซีนชนิดกิน 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เซบิน 1 และ 3 ร่วมกับการให้วัคซีนชนิดฉีดสำหรับสายพันธุ์เซบิน 2 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนโปลิโอให้ครบตามเกณฑ์ คืออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือนและ 4 ปีเหมือนเดิม และจะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเสริมเมื่ออายุ 4 เดือน</p>	<p>สถานการณ์ OPV เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี จาก MIS ของจังหวัดพิจิตร ปี 2558 ร้อยละ 89.21</p>	<p>สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ เข้ามาชี้แจง จนท. รพ./รพ.สต. ในวันที่ 27 พย.58 ณ ห้องประชุม รพ.บางมูลนาก</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เมืองคอนเครียด ทุ่มงบเกือบ 30 ล้าน ป้องกันไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ ยกกรณี"ปอ" นายสนั่น คีลาร์ตัน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า อบจ.นครศรีธรรมราช ได้จัดซื้อ เครื่องฉีดพ่นยุง จำนวน 100 เครื่อง ทั้งเครื่องพ่นหมอกควัน และ เครื่องฉีดละออง ไนวงเงิน 8 ล้านบาท และโครงการป้องกันควบคุมโรคและป้องกันสุขภาพ ที่เป็นปัญหารุนแรง (โรคไข้เลือดออก) ใช้งบ 29 ล้านบาท ในการจัดซื้อ ทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ่นยุง ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำร้องขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ อบจ.เรียบร้อยแล้ว "เหลือเพียงขั้นตอนเดียวคือ การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งใช้เวลาเพียงวันเดียวก็จะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ มั่นใจว่าแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทันอย่างแน่นอน"</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สคบ.ตรวจสอบร้านจำหน่ายประทัดย่านภูเขาทอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผสานกำลังหลายหน่วยงานตรวจสอบร้านจำหน่ายประทัดบริเวณภูเขาทองก่อนวันลอยกระทง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พบส่วนใหญ่ทำผิดกฎหมายไม่ติดฉลากข้อแนะนำและคำเตือน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมประชุมวางแผนเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ณ บริเวณถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินสุ่มตรวจสอบร้านจำหน่ายประทัดภายในชุมชนป้อมมหากาฬ 2-3 ร้าน เช่น ร้านคุณงาม ร้านคุณอ้วน ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดฉลากอย่างถูกวิธี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าของร้านอย่างเป็นกันเอง "สำหรับพื้นที่เป้าหมายแหล่งใหญ่ คือ บริเวณภูเขาทอง พบว่ายังทำผิดกฎหมายไม่มีการติดฉลากกำกับเอาไว้ ซึ่งข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้และคำเตือนที่ต้องระบุรายละเอียดไว้บนฉลาก 5 ประการ ดังนี้ 1. ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ 2. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 3. ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง 4. ไม่ควรจุดไฟใหม่หากจุดชนวนแล้วไม่ติด เพราะอาจเกิดระเบิดได้ และ 5. ควรเล่นในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ" ส่วนคำเตือนต้องระบุว่า "อันตรายอาจถึงตายหรือพิการ หากเล่นไม่ถูกวิธีหรือคึกคะนอง" โดยใช้อักษรเส้นทึบ ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบและข้อความติดกับสีพื้นของฉลาก นอกจากนี้ กรณีผู้จำหน่ายสินค้าไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่แสดงไม่ถูกต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ผลิต ผู้ส่ง ผู้นำเข้า ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกัน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สาทรแนะนำหมั่นดูแลสุขภาพ อากาศเปลี่ยนต้องระวังโรคติดต่อหลายชนิด</p> <p>นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว หลายจังหวัดมีอุณหภูมิต่ำลงมีอากาศหนาวเย็น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในช่วงฤดูหนาวมักจะมาพร้อมกับโรคติดต่อหลายชนิด เช่น โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา เกิดได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคหัด-หัดเยอรมัน โรคไข่ออกผื่นที่พบบ่อยในเด็กเล็กเป็นโรคสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้เสียชีวิตได้ โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา เชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด และ โรคมือเท้าปาก เป็นโรคระบาดโรคหนึ่งที่เกิดจากคนสู่คน มักพบในกลุ่มทารกและเด็กเล็ก</p>	-	-
จังหวัด		-	-

- ชอบ ทราบ
 ชอบพบ ลงนัด
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน.....



(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

24 พ.ย. 2558

